

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล และไหว้ศาล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมหาวิทยาลัยได้นิมนต์ พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวิโร) จากวัดศรีสุदारาม บางขุนนนท์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำหนังสือนิมนต์พระต่อไป

๒. ทหารี่ที่ประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์ บุคลากรอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา ดังนั้นในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จึงให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยครึ่งวัน หลังเที่ยงให้ปฏิบัติงาน Work from home ได้ โดยให้หัวหน้าพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติงาน Work from home มอบหมายงาน โดยให้เหตุผลในการให้ปฏิบัติงาน Work from home ว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด หรือหากหน่วยงานใดมีงานเร่งด่วน หัวหน้าหน่วยงานจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน Work from home ก็ได้ จึงโดยมอบผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี ทหารี่ร่วมกับผู้อำนวยการกองบริหารบางบุคคล ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และแจ้งให้หน่วยงานทราบเป็นการภายในโดยไม่ต้องจัดทำประกาศ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองนักศึกษาฝึกงาน

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองนักศึกษาฝึกงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้

๑.๑ ให้นิยามคำว่า นิเทศการฝึกงาน โดยให้รวมถึงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ให้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Online ด้วย

๑.๒ แก้ไขข้อความใน ข้อ ๕ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขข้อความ จากเดิม “...เพื่อแจ้งกับสถานประกอบการสำหรับการหาข้อยุติในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น” แก้เป็น “...เพื่อแจ้งสถานประกอบการเพื่อหาข้อยุติในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น” ให้เหมือนกับข้อความในข้อ ๖ หรือให้หารี่กับงานสารบรรณ และงานนิติการ ในการใช้ข้อความ “เพื่อแจ้งกับสถานประกอบการ” หรือ “เพื่อแจ้งสถานประกอบการ” ตามกฎหมายควรใช้คำใด

๑.๓ แก้ไขข้อความในข้อ ๑๐ กรณีนักศึกษาฝึกงานมีความประสงค์จะดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการฟ้องร้องคดีตามข้อ ๕ หรือ ข้อ ๖

สถานประกอบการ หรือความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการทางวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย...” ที่ประชุมเสนอให้ตัดข้อความ “รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาฝึกงาน สถานประกอบการ” ออก

๑.๕ ในประกาศ หลังการอ้างอิงอำนาจในการออกประกาศ ให้เพิ่ม “และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๕๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗” จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน เข้าร่วมกับงานสารบรรณ และงานนิติการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานให้เกิดความสมบูรณ์ และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

มติที่ประชุม รับทราบผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณัท พัวพงศธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

๔.๒ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน เรื่องกฎหมายการปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และแนวคำพิพากษา ศาลปกครอง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน เรื่องกฎหมายการปกครองที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและแนวคำพิพากษาศาลปกครอง

๔.๓ บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

มติที่ประชุม รับทราบบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐สรุปสาระสำคัญของบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

- ๑) ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
- ๒) ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่
- ๓) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ
- ๔) โใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้หรือไม่
- ๕) ค่าขอใบอนุญาตขอได้หรือไม่ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๔.๔ สรุปการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ๒๐๒๔ ปีแห่งการเลือกตั้งโลก : การกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย

มติที่ประชุม รับทราบการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ๒๐๒๔ ปีแห่งการเลือกตั้งโลก : การกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย

๔.๕ สรุปผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑ (๑๗๒)/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑ (๑๗๒)/๒๕๖๗

๔.๖ รายงานการกำกับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม รายงานการกำกับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

(ฉบับที่ ... พ.ศ. ....)

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบโดยหลักการในการจัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. .... ใหม่ โดยให้ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียดในร่างดังกล่าว ดังนี้

๑.๑ การแต่งกายสุภาพ ระบุถึงความสุภาพให้ชัดเจน

๑.๒ การแต่งชุดนักศึกษาให้แต่งในกิจกรรมใดบ้าง

๒. มอบกองพัฒนานักศึกษา จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. .... ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการมีเรื่องหารือและแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ให้ทราบว่าขณะนี้หลายหน่วยงานที่ขอข้อมูล เช่น กองบริหารงานบุคคล ขอข้อมูลการอบรมของบุคลากร หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูลงานวิจัย ขณะนี้ยังขาดข้อมูลอีกจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งบุคลากรในสังกัด ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ กรอกข้อมูลการเข้ารับการอบรม และข้อมูลงานวิจัย ตามแบบฟอร์ม Online ที่กองบริหารงานบุคคล และสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนด เพื่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Big Data ของ สป.อว. ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งที่ประชุมว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสำรวจข้อมูลจากคณะต่าง ๆ และได้รับข้อมูลจากทุกคณะเรียบร้อยแล้ว

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ แจ้งเรื่องจะเชิญอาจารย์ที่สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี ชั้นปีที่ ๔ มาประชุมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อการประเมินผลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ เพื่อให้ทันการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการเชิญอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประชุมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ เพื่อกำกับติดตามและประเมินนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ให้สำเร็จการศึกษา ให้ทันการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้แจ้งที่ประชุมเรื่องประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การรับรองปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการประกาศให้มหาวิทยาลัยมีการเตรียมแผนรับนักศึกษา ซึ่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องการรับนักศึกษาตามแผนรับที่กำหนด และคุรุสภาจะไม่รับผิดชอบการรับนักศึกษาเกิดแผนรับที่กำหนด ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๔ หลักสูตร เข้าสู่กระบวนการของคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว แต่หลักสูตรที่จะเข้าหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกอย่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากเป็นประกาศใหม่จึงขาดเพียงการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนรับนักศึกษา เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี และคณบดี ทำหน้าที่ในการวางแผนการรับนักศึกษา ๕ ปีต่อเนื่อง เพื่อส่งคุรุสภา และคุรุสภาจะยึดแผนรับนักศึกษาดังนี้เป็นหลักในการรับรองการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และภายใน ๕ ปี หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนรับนักศึกษาสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้เพียง ๑ ครั้ง ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อคณบดีและประธานสาขาวิชาที่เข้าร่วมประชุมจะได้ดำเนินการจัดทำแผนรับนักศึกษา ต่อไป

นอกจากนี้ พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง ที่มีปัญหาเนื่องจากคุรุสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา อัตราส่วนการนิเทศน์นักศึกษาต้องกรอกรหัส PA และต้องนิเทศการสอนในอัตรา ๑ : ๑๐ เท่านั้นทุกชั้นปี

ที่ประชุม ได้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิด้านการศึกษาไปประจำหลักสูตรอื่น หรือให้อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิด้านการศึกษามาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังจะเปิดสอน

๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ขอรื้อที่ประชุมเรื่อง สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การหลักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นใดของบุคลากรในสังกัด โดยมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิในการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ตามแนวทางเดียวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินเดือน บำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกองคลัง ได้สำรวจจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๓๐ มีจำนวนประมาณ ๔๐ ราย จึงขอรื้อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยจะมีแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๓๐ อย่างไร

ประธาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการหักเงินบุคลากรเพื่อชำระหนี้เงินกู้ โดยให้มีเงินเหลือร้อยละ ๓๐ ส่วนหนี้เงินกู้ที่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหักได้ ให้บุคลากรรับผิดชอบในการชำระหนี้เอง เช่น มีเงินยืม ๕,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยสามารถหักได้ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๓,๐๐๐ บาท ให้บุคลากรเจรจาวิธีการชำระเงินกับเจ้าหนี้เอง เนื่องจากหากมหาวิทยาลัยหักเต็มจำนวน ๕,๐๐๐ บาท บุคลากรจะมีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๓๐ เท่ากับมหาวิทยาลัยไปได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมอบผู้อำนวยการกองคลัง ทหารเรือที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านการเงินการคลัง และงานตรวจสอบภายใน ว่า หากบุคลากรทำบันทึกถึงมหาวิทยาลัย ว่ายินดีที่จะให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนซึ่งอาจมีเงินเดือนคงเหลือร้อยละ ๑๐ หรือไม่ถึงร้อยละ ๓๐ เพื่อเป็นการอนุโลมให้หักเงินชำระหนี้ มีกฎหมายรับรองให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหักเกินกว่าที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดได้หรือไม่ หากไม่กฎหมายรองรับในส่วนหนี้ที่เหลือให้บุคลากรดำเนินการจ่ายกับเจ้าหนี้เอง

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องบุคลากรที่บ้านพักอาศัยของมหาวิทยาลัย ไม่ชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวรร่วมกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือน แต่มีบุคลากรที่อยู่บ้านพักของมหาวิทยาลัยไม่จ่ายค่าไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้มีข้อท้วงติงว่ามหาวิทยาลัยนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับบุคลากรที่อยู่บ้านพักของมหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไฟฟ้าจากบุคลากรได้ ทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจะให้บุคลากรที่อาศัยอยู่บ้านพักของมหาวิทยาลัย ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเอง

ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวว่า จะทำหนังสือแจ้งบุคลากรที่มีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๓๐ จำนวน ๔๐ ราย ให้รับทราบแนวปฏิบัติการชำระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และแจ้งบุคลากรที่อยู่บ้านพักอาศัยของมหาวิทยาลัยให้รับทราบเรื่องการชำระค่าไฟฟ้าต่อไป

๔. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

มติที่ประชุม                      รับทราบ



(นายบุญเกียรติ ชีระภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย